

สภายุติธรรมแห่งสากล

เรชวาน 2004

ถึง บาไฮศาสนิกชนทั่วโลก

เพื่อนที่รักยิ่งทั้งหลาย

แผนงานห้าปีได้ดำเนินผ่านไปสามปีแล้ว กระบวนการที่เริ่มขับเคลื่อนขึ้นในแผนงานสี่ปีได้รับกำลังเพิ่มขึ้นโดยการให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการให้การศึกษาบาไฮแก่เด็ก ๆ ในช่วงเวลาของแผนงานสิบสองเดือน และมีการติดตามดำเนินการต่อเนื่องมาอย่างไม่ย่อท้อในระหว่างเวลาสามปีที่ผ่านมา กระบวนการดังกล่าวนั้น ขณะนี้กำลังบรรลุความหวังอย่างมากที่ตั้งไว้ในตอนเริ่มต้นแผนงาน ในทุก ๆ ส่วนของโลก ผู้มีส่วนร่วมสามฝ่ายของแผนงาน ซึ่งก็คือ ศาสนิกชนแต่ละคน ชุมชน และสถาบัน ซึ่งต่างก็แสดงบทบาทอันโดดเด่น ก็กำลังเสริมกำลังแก่การกระทำของกันและกันอยู่ กิจกรรมหลักในการจัดกลุ่มการศึกษา ชั้นเรียนเด็ก และการชุมนุมเพื่ออธิษฐานร่วมกัน ก็ได้กลายเป็นแง่มุมสำคัญอันจำเป็นและกำลังช่วยเพิ่มพูนความสำเร็จแก่กันและกันอยู่ ทั้งยังนำเอาความกระปรี้กระเปร่าและความสำเร็จที่มากขึ้นกว่าเดิมให้แก่องค์ประกอบส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดของวิถีชีวิตชุมชนของบาไฮ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและธรรมชาติของงานก็กำลังตอบสนองต่อการเรียกร้องใหม่ๆ จากพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นนี้

ศักยภาพที่สร้างขึ้นมาสําหรับการให้การศึกษาบาไฮแก่เด็ก ๆ ทั่วโลกนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเป็นพิเศษ ความพยายามเบื้องต้นในการเสริมความสามารถทางธรรมแก่เยาวชนก็กำลังประสบความสำเร็จ การเลื่อนระดับของกลุ่มชุมชนจากแต่ละระดับกิจกรรมไปสู่ระดับที่สูงกว่าก็กำลังดำเนินไปด้วยดี ในขณะที่การเลื่อนระดับนี้ดำเนินไปกลุ่มศาสนิกชนซึ่งเป็นแก่นกลางก็มีประชาชนในวงกว้างมากขึ้นเข้ามาร่วม แม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะยังไม่เป็นบาไฮแต่ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกิจกรรมหลักต่าง ๆ ของแผนงาน ส่วนโครงสร้างสำหรับการบริหารการเจริญเติบโตอย่างเข้มข้นก็กำลังปรากฏโฉมขึ้นในกลุ่มชุมชนบางแห่งที่ก้าวหน้าไปไกลกว่ากลุ่มชุมชนอื่น ในขณะที่คอยตอบสนองความต้องการของกลุ่มชุมชนทุกแห่งในประเทศของตนเอง ธรรมชาติแห่งชาติทั้งหลายก็ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการเปล่งเสียงความสนใจเป็นพิเศษไปยังกลุ่มชุมชนบางแห่งที่มีความสำคัญอยู่ในลำดับต้น ๆ ซึ่งสื่อเค้าว่าจะประสบความสำเร็จอย่างมาก ด้วยการสนับสนุนและพัฒนาของกลุ่มชุมชนเหล่านั้นขึ้นมาจากกระทั่งทรัพยากรมนุษย์ที่ได้มาจากการฝึกอบรมสามารถช่วยให้กลุ่มชุมชนดังกล่าวกลายเป็นศูนย์กลางของการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

ดังที่เราได้มองเห็นไว้ล่วงหน้า การฝึกอบรมกำลังพิสูจน์ตนเองว่าเป็นเครื่องจักรกลของการเจริญเติบโต ในการประเมินโอกาสและความต้องการต่าง ๆ ของชุมชนของตนเองนั้น ธรรมชาติ

แห่งชาติส่วนใหญ่ได้เลือกที่จะรับเอาหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันรูฮีมาใช้ และพบว่าหลักสูตรดังกล่าวตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของแผนงานได้ดีที่สุด การเลือกนี้มีประโยชน์ข้างเคียงที่หลักสูตรเดียวกันได้ถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากมาย และไม่ว่าบาไฮจะเดินทางไปยังที่ใดพวกเขา ก็จะพบว่าเพื่อนคนอื่น ๆ ก็กำลังเดินในวิถีเดียวกันและมีความคุ้นเคยกับวิธีการและหลักสูตรเล่มเดียวกัน

สังคมนานาชาติที่สับสนอลหม่าน ซึ่งหมดความสงบสุขเพราะการมองเห็นและความสนใจที่ขัดแย้งกันนั้น กำลังถูกโจมตีอย่างหนักโดยการก่อการร้าย ความไร้กฎหมาย และการฉ้อราษฎร์บังหลวงที่เพิ่มทวีขึ้น และยังถูกกัดกร่อนลงไปอีกด้วยความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ ความยากจน และโรคภัย ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ ชุมชนบาไฮกลับยิ่งโดดเด่นขึ้นเรื่อย ๆ เป็นชุมชนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ที่เปิดเผยมาโดยสวรรค์ ตั้งอยู่บนรากฐานอันแข็งแรง มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยอาศัยกระบวนการที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ และเป็นชุมชนที่ไม่วันเกรงต่ออุปสรรคที่เด่นชัดทั้งหลาย ตัวอย่างของศักยภาพของโลกบาไฮในการสนองตอบต่อสภาวะการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นคือเมื่ออันตรายมากมายทำให้จำเป็นต้องมีการยกเลิกการประชุมบาไฮนานาชาติ แต่การเลือกตั้งสภาผู้ธรรมแห่งสากลก็ยังคงมีขึ้นตามกำหนดเดิมและแผนงานห้าปีก็ดำเนินต่อไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด ในเวลาเดียวกัน แม้จะมีความยุ่งยากและความสับสนวุ่นวายในการดำเนินชีวิตในอิรัก ก็ยังเป็นไปได้ที่จะทำการติดต่อกับบาไฮในดินแดนนั้นและก่อตั้งธรรมสภาท้องถิ่นทั้งหลายขึ้นมาใหม่ ณ ปัจจุบันนี้ เราขอประกาศด้วยความปีติยินดีอย่างยิ่งว่า จะมีการเลือกตั้งธรรมสภาแห่งชาติของบาไฮในอิรักขึ้นในช่วงเทศกาลเรชวานปีนี้ ซึ่งเป็นการก่อตั้งธรรมสภาแห่งชาตินี้ขึ้นใหม่หลังจากการถูกกดขี่อย่างหนักมาเป็นเวลามากกว่าสามสิบปี ธรรมสภาแห่งชาติอิรักจะเข้าสู่ตำแหน่งอันเหมาะสมของตนในแวดวงของชุมชนบาไฮนานาชาติ

สิ่งที่แผนงานแห่งสวรรค์เรียกร้องให้มีในขั้นตอนนี้ ก็คือ การที่พวกเราจะทำต่อไปอย่างมีความเชื่อมั่นและอย่างไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ในทิศทางที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ไหวหวั่นต่อพายุที่กำลังโหมกระหน่ำโลกแห่งมนุษยชาติอยู่ ขอให้มั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงความงามอันอุดมพระจะทรงนำทางแก่อย่างก้าวของพวกท่าน และเหล่าเทพดาแห่งอาณาจักรสูงสุดจะเสริมกำลังแก่ทุก ๆ ความพยายามของพวกท่านที่กระทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าของศาสนาของพระองค์

ลงนาม สภาผู้ธรรมแห่งสากล